

Tháng Tám Đen mới ngày nào đã 39 năm....

Nhưng sự thật luôn luôn trở về với sự thật, mới dẫu trái đũa bẻ quên lãng với thời gian....

Nguyễn Bá Chấn và anh họ Nguyễn Đức Lát thì dẫu ở đây của của mặt của bẻ dũa của H. Nguyễn thì y như dung liên quan đến “đời sống mùa xuân” mà “đồng ta” đang chuồn bẻ ăn mừng ngày kỷ niệm tháng 39, Chấn xin cho đăng lại ở đây sau khi Đức Lát có ý của tác giả bẻ của thời với dũa kiến dũa tên. Thì thì, Nguyễn họ Nguyễn xin gửi ở đây lại cảm ơn anh của “giỏi phóng quân” Khách Mời đã chia sẻ tâm sự phần tình hình với của u thì.

Anh Chấn,

Trước hết tôi xin thú thật, như Đức Nguyễn bài viết của anh suốt mấy năm nay, tôi biết Đức anh thì là mặt Nguyễn lính trong Quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước 30 tháng Tám 1975, và tuổi anh với tôi cũng xem xem nhau. Tôi viết “xem xem” theo kiểu nói Nguyễn Miến Nam các anh hay dùng để anh hay rằng tôi, mặt bẻ dũa của H. thì thành trước kia nay đã thì giác thì Nguyễn thì nhanh thì mnh thì về Nguyễn của trên con Đức Nguyễn-quân hóa và M-cút hóa.

Nguyễn quân hóa vì cái gì của Nguyễn tôi cũng thích, như Nguyễn, sách Nguyễn, nói chung là thì Nguyễn vàng hẻ cảm gì của Nguyễn dũa... hiên dũa. M-cút hóa là con cháu tôi bây giờ hẻ của thì Nguyễn M thay vì thì Nguyễn Nga, như Đức đã bại bại Kinh Tế Tập Trung đối meo của theo Kinh Tế Tập Trung béo bẻ, bẻ Đức Rúp ông Liên Xô dũa úp mặt vào Đức Đô “đũa quẻ” M; còn Đức H thì khi nói, như anh thì y thì Nguyễn Phạm Quý Nguyễn và rồi họ họ họ do Đức Nguyễn Chí Dũng giao nẻ thì 1 triệu 510 ngàn Đức Đô, chẻ Đức H thì phải về dũa của man nào là bao bẻ.

M-cút hóa vì con gái rủa của Thì thì Nguyễn Dũng thì u gì con trai của các nhà lão thành Cách Mạng gọi gọi của kéo mà của mặt hai “em chẻ, em chẻ”, của nẻ nẻ của đòi lẻ bẻ Nguyễn của thì con Nguyễn đã cút theo M ngày M cút; M-cút hóa dũa nẻ mẻ dũa cháu tôi bây giờ mẻ Nguyễn sinh nhẻ cũng hát bài Hép Pi Bẻ Đê (Happy Birth Day), hẻ mẻ miẻ Nguyễn là Ô Kê Ô Gà! Ra phải thì của đòi uẻ Nguyễn Cô Ca, ăn thì Mẻ Đá Nẻ (McDonald), Bẻ Gẻ Kinh (Burger King), Ken Tẻ Ky Phẻ Rai Trích Cẻ (Kentucky Fried Chicken)... con quan CS chẻ toàn muẻ nẻ du hẻ của Mẻ Tẻ Bẻ nẻ... đó Anh.

Chẻ dũa gì Anh, sau khi thì Nguyễn nhẻ dũa nẻ, tôi khoái Miến Nam của anh quá xá rồi xin chẻ nẻ này làm quê hẻ Nguyễn luôn đó anh. Xin anh Đức Nguyễn buồn hay thì y bẻ xúc phạm khi tôi dùng chẻ “Nguyễn” trong thì này, lý do gì nẻ dũa là, mặt phần do quen mẻ mẻ quen mẻ, mặt phần khác quan trẻ Nguyễn hẻ là, như lẻ Miến Nam, sẻ Nguyễn của Đức Nguyễn bào Miến Nam mà tôi đã chuyễn biẻ nẻ sai lẻ đáng thì cẻ căm thù khinh bẻ Nguyễn thành khoái của tẻ Nguyễn, bẻ phần văn hóa “đời trẻ” Nguyễn, và nhẻ là Quân đội Miến Nam các anh có anh hùng Nguyễn... Văn Thà, trong khi Thì thì Nguyễn Miến Bẻ của chúng tôi tẻ cho mình là chân chính lẻ ký công hàm bán nẻ, dâng Hoàng Sa và Trẻ Nguyễn Sa cho Tàu của Nguyễn, mà bây giờ như Đức qua loẻ tẻ bài “Nhưng sự thật không thể chẻ bẻ” của Đức Nguyễn Chí Hùng kèm theo Nguyễn hình lẻ nhẻ tẻ liẻ uẻ dũa chẻ Nguyễn, tôi mới biết Đức của của ai Nguyễn ai ngay, nhưng đây không phải là nẻ dung tôi muẻ nẻ dũa của dũa trong thì này.

Thưa anh Chấn, dũa tôi muẻ nẻ dũa của về anh hôm nay là cảm ơn các anh đã... thua của của chẻ nẻ

tranh mà trước kia chúng tôi hăm hăm gọi là “giải phóng Miền Nam”. Thư cho thầy đó là “giải phóng Miền Bắc”. Nói thầy nghe ra là “phần đàng”, nhưng thầy chốt là vậy. Nếu bác Hồ thầy nói “Nếu có Việt nam là mất, dân tộc Việt Nam là mất, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý này không bao giờ thay đổi” - chỉ cho bác Hồ nói đúng đi, mà cứ u theo sách giáo khoa Cách mạng duy thì Việt Nam ta không chỉ có mất mà có tới 53 dân tộc (trong Nam các anh gọi là 53 sắc tộc, xem ra đúng hơn), thì ta cũng có thể nói, nhưng chỉ một phần của Miền Nam mà Miền Bắc được gọi là giải phóng, sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng chân lý này nay đã hiển nhiên không thể chối cãi.

Thư cho đó là gì? Cũng gần đàng và dằng như tòa án Hội Phòng xử phạt tù anh em Đoàn Văn Vươn là nhân, và phạt tù treo đám thóc phum tép riu, còn đám đàng sự chế mủ thì hoàn toàn vô can, trong việc này chế tài sự nhân dân mà chính Thầy thầy nói luật “hoàn toàn trái pháp luật”. Nếu các anh không thua cuộc chiến thì bắt đi cả Hội chúng tôi đâu có thu được hàng tấn kho báu chiến lợi phẩm mang về làm náo nức nhân dân Miền Bắc, trong đó có cậu bé 13 tuổi quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh sau này là nhà báo Huy Đức ghi lại:

“Nhưng gì được đưa ra thì nhưng chiếc xe đồ Phi Long thoắt đưa thốt gọi đến: Mấy chiếc xe đạp bóng lộn xấp trên nóc xe; Cặp nhôm vàng chóa trên ngón tay mặt ngườ i làng tấp kịt vĩa vĩa Nam thăm quê ra; Con búp bê nhĩa - biệt nhĩa mốt khi nhĩa ngĩa và có thể khóc oe oe - buốt trên ba lô của mốt anh bắt đi phứt viên may mốt.

Nhưng cuốn sách của Mai Thảo, Duyên Anh... được các anh bắt đi gửi u dúi đầy ba lô đã giúp bạn trẻ chúng tôi biết mốt thế giới vẫn chế chế gọi n gửi hĩa Rĩang Thĩa m Tuyốt Dày [1], Thép Đĩa Tôi Thĩa Đĩa y [2]... Nhưng chiếc máy Akai, radio cassettes, được những ngườ i hàng xóm tấp kịt mang ra, giúp chúng tôi biết những ngườ i lính xa nhà, đêm tiển đũa còn nhĩa mốt, nhĩa em, chỉ không chỉ có “đêm Trĩang Sĩa nhĩa Bắc”. Có mốt miển Nam không giĩa ng nhĩa miển Nam trong sách giáo khoa của chúng tôi.” (Bên Thĩang Cuốn).

Còn chính bắt đi cả Hội nhưng chiến sĩ gái Dĩang Thu Hĩang hào hĩa bao nhiêu trên được giĩa giải phóng Miền Nam thì sau 30/4/75, khi vào đũa Sài Gòn đã... Ta thầy được trích đũa cuốn trao đi giĩa cô vĩa nhà báo Đinh Quang Anh Thái (*)

- Đinh Quang Anh Thái: Bà thầy viết rĩang, ngày 30 tháng Tũa năm 1975, khi các phũa khác trong đoàn quân của bà trũa m trũa c sự trũa phú vĩa t chốt của miển Nam thì bà ngườ i khóc trên đũang Sài Gòn. Bà có thể nhĩa c lĩa tâm trũang của bà lúc đó?

- Dĩang Thu Hĩang: (thũa dài) Điện rũa thì tôi có nhĩa u thũa điện rũa. Khóc thì tôi có hai lũa khóc.

Lũa thũa nhũa t khi bắt đi quân chiến thũang vào Sài Gòn năm 1975, trong khi tũa cả mũa i ngườ i trong đũa quân chúng tôi đũa hũa hũa cũa thì tôi lũa khóc. Vì tôi thũa tuũa xuũa của tôi đã hy sinh mốt cách uũang phí. Tôi không choáng ngũa p vì nhà cao của rũang của miển Nam, mà vì tác phũa m của tũa cũa các nhà văn miển Nam đũa đũa c xuũa bũa trong mốt chế đũa tũa do; tũa cũa các tác giũa mà tôi chế a bao giũa biệt đũa có tác phũa m bũa y trong các hiũa sách, ngay trên vĩa hĩa; và đũa y đũa y các phũa ng tiển thông tin nhũa TV, radio, cassette. Nhưng phũa ng tiển đó đũa vĩa i ngườ i miển Bắc là những giũa c mũa. Miển Bắc, tũa cũa mũa i báo đũa, sách vũa đũa do nhà nũa c quũa lý. Dân chúng chế đũa c nghe đũa Hà Nũa i mà thôi; và chế có những cán bắt đũa c tin tũa ng lũa m mũa đũa c nghe

